

**คำประกาศเกียรติคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติกำจร กุศล
อาจารย์ดีเด่นด้านการเป็นครู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีพุทธศักราช 2561**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติกำจร กุศล เป็นคนอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราช สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รับปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ ชั้นสูง จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ เมื่อปี พ.ศ. 2530 ศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลบิตามารดาและเด็ก จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อ พ.ศ. 2536 สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการสอนการพยาบาลในคลินิกจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป จากสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาอุดมศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2544 และได้เข้ารับราชการตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ในปี พ.ศ. 2530-2539 และเป็นอาจารย์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในปี พ.ศ. 2539-ปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติกำจร กุศล เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การประกันคุณภาพการศึกษา การวิจัยทางการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ โดยเฉพาะการเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่มุ่งเน้นการนำแนวคิดและกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมาบูรณาการทั้งด้านการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคมอย่างกว้างขวาง มีความโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในวงการศึกษทั้งภายในและภายนอกสถาบันมาอย่างต่อเนื่อง จากความรู้และประสบการณ์ดังกล่าว ได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่สำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ อาทิ เป็นประธานการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นคณะกรรมการและได้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งเป็นคณะกรรมการประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ นอกจากนี้ ในระดับมหาวิทยาลัย ได้รับความไว้วางใจให้เป็นคณะกรรมการกำกับดูแลการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะทำงานการวิจัยเชิงรุก คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และกรรมการสภาวิชาการ ผนวกกับประสบการณ์ความเป็นอาจารย์ผู้สอนและเป็นบุคลากรผู้พัฒนาทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มายาวนาน ทำให้ผลงานประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์และเป็นความภาคภูมิใจของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์และชาววลัยลักษณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติกำจร กุศล เป็นครูที่มีความเข้าใจในธรรมชาติของนักศึกษา เอาใจใส่ดูแลและมีกลยุทธ์ในการพัฒนานักศึกษาแต่ละรายตามลักษณะปัจเจกบุคคล ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการดูแลทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิตเพื่อพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวมให้เป็นทั้งคนเก่ง คนดี และมีความสุข ตลอดจนเป็นผู้มีทัศนคติที่ดี ภาคภูมิใจในวิชาชีพ รับผิดชอบและเป็นกำลังสำคัญต่อการดูแลสุขภาพของประชาชนและสังคมภาพกว้าง โดยยึดหลักในการปฏิบัติงานว่า “ทำงานให้เต็มศักยภาพ รับผิดชอบต่องานให้เต็มที่ มีความสุขเมื่อสอนศิษย์ ใช้ชีวิตให้คุ้มค่า”

นอกจากความรู้ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนแล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติกำจร กุศล ยังเป็นผู้ที่มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน เสียสละเพื่องานส่วนรวม ทุ่มเทในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการจัดการศึกษาด้วยการเรียนรู้เชิงรุกให้แก่คณาจารย์รุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL (Problem-based Learning) แบบ CBL (Case-based Learning) การจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 และการประเมินผล เป็นต้น จนเกิดเป็นผลงานที่โดดเด่นของสำนักวิชาฯ และมหาวิทยาลัย นอกจากนี้

ยังเป็นวิทยากรให้แก่หน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการสร้างงานวิจัยแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและคณาจารย์ทั้งภายในและภายนอกสถาบันมาโดยตลอด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติกำจร กุศล เป็นอาจารย์ที่มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายอย่างดียิ่งในทุกด้าน ในฐานะอาจารย์ผู้สอน มีความรับผิดชอบการสอนและการดูแลนักศึกษาอย่างดีเยี่ยม มีการติดตามดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม ความเป็นผู้นำและการพัฒนานวัตกรรมแก่นักศึกษาพยาบาล นอกจากนี้ได้ให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชนด้านการเจริญเติบโต พัฒนาการ การส่งเสริมความฉลาดทางสติปัญญาและอารมณ์ สุขภาพและการใช้ชีวิตที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการก้าวสู่การเป็นคนไทยในยุค 4.0 ที่มีคุณภาพในอนาคต รวมทั้งให้การสนับสนุนและร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมกับทางสำนักวิชาฯ และมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละและไว้วางใจได้ในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้เวลาในการทำงานอย่างเต็มที่ การใช้งบประมาณในงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสม และเอาใจใส่ในงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้ผลงานออกมาอย่างดีเยี่ยม จึงเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าของสำนักวิชาฯ และของมหาวิทยาลัย

ตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติกำจร กุศล ได้แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะที่สำคัญยิ่งของการเป็นครูเพื่อศิษย์อย่างครบถ้วน ด้วยความมุ่งมั่น พุ่มเทเอาใจใส่และให้ความสำคัญต่อศิษย์ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ปฏิบัติต่อศิษย์ทุกคนอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน รวมทั้งมีการพัฒนาตนเองทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอ ได้สร้างสรรค์ผลงานและร่วมพัฒนานวัตกรรมบริการในคลินิกกับนักศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงาน และเป็นแบบอย่างของการเป็นครูที่ดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติกำจร กุศล ถือเป็นตัวอย่างของบุคคลที่มีความ “เป็นครู” ที่ควรแก่ การยกย่อง ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมของความเป็นครูอย่างแท้จริง จึงสมควรได้รับการเชิดชูเป็นอาจารย์ดีเด่นด้านการเป็นครูเพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป